

CẨM NANG CHĂM SÓC GIA ĐÌNH

Thời báo  
**Kinh tế**  
Việt Nam  
VIETNAM ECONOMIC TIMES

# Tư vấn **tiêu & dùng**

**NOEL**  
CỔ VỊ BIỂN

TRANG PHỤC  
MANG ĐẾN  
**niềm  
vui**

CẢNH GIÁC  
TRƯỚC CƠN SỐT  
**TRÀ SỮA**

## Kết nối tiêu dùng, sẻ chia giá trị

Khi công nghệ "đẩy lùi" tiền mặt

Thanh toán  
di động  
xu hướng  
tất yếu...



GIỜ HÀNG THỰC PHẨM

**"chén thánh"**  
của các  
nhà bán lẻ?



# La Siesta Hoi An Resort & Spa

Dừng chân nơi phố cổ



Lấy cảm hứng từ nét đẹp quyến rũ và cổ kính của một di sản văn hóa vượt thời gian, kiến trúc độc đáo kết hợp với không gian xanh tự nhiên, La Siesta Hoi An Resort & Spa mang đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp.

— BÀI: PHƯƠNG THẢO





La Siesta Hoi An Resort & Spa đã vinh dự lọt vào top 25 khách sạn hàng đầu tại Việt Nam do Trip Advisor bình chọn trong năm 2016. Những điều trên khẳng định La Siesta Hoi An Resort & Spa là một trong những nơi nghỉ dưỡng sang trọng và quyến rũ nhất Việt Nam cho những du khách du lịch tới Hội An.





CÁCH SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG KHOẢNG 30 KM, HOI AN LA SIESTA RESORT & SPA NẴM TRONG BÁN KÍNH 1,1 KM TỪ HỘI QUÁN QUẢNG CHÂU VÀ 700 M TỪ PHỐ CỔ HỘI AN. KHU NGHỈ DƯỠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN MIỄN PHÍ ĐẾN PHỐ CỔ VÀ BÃI BIỂN AN BÀNG.

## Nhỏ xinh nhưng tràn đầy cảm hứng

Ấn mình trên con phố Hùng Vương, khu nghỉ dưỡng mang lại không gian riêng tư và yên bình. La Siesta Hoi An nằm cách khu phố cổ, chùa Cầu khoảng 5 phút đạp xe. Nhìn từ ngoài vào thì khu nghỉ dưỡng này không có gì quá khác biệt so với các khu nghỉ dưỡng khác, thậm chí sẽ có một vài người hơi thất vọng vì khuôn viên sân cỏ nhỏ xinh khiêm tốn. Nhưng không ai tưởng tượng được là càng đi vào sâu, không gian như một sự dẫn dắt và mê hoặc, khiến du khách đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

La Siesta Hoi An Resort & Spa đem đến không gian phòng nghỉ thoải mái, phong cách đơn giản nhưng sang trọng. Tất cả các loại phòng có loại một giường đôi hoặc hai giường đơn cũng như các ban công riêng biệt với góc nhìn hướng hồ bơi, sân vườn xanh mát hay hướng ra phố phường đông đúc. Tất cả các phòng máy lạnh có ban công riêng nhìn ra quang cảnh hồ bơi và được trang bị TV truyền

hình cáp màn hình phẳng cũng như laptop. Các phòng có phòng tắm riêng đi kèm bồn tắm, áo choàng tắm, dép và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí.

Resort được phân ra làm hai khu Tây & khu Đông, nơi nào cũng được bài trí khá tỉ mỉ, cầu kỳ và độc đáo. Khu Tây có bể bơi nước ngọt còn bể nước mặn là ở khu Đông. Nằm thư giãn, sười nắng hay nghe nhạc ở đây đều cực kỳ thú vị bởi xung quanh là vườn cây hoa lá xanh mát, um tùm. Trong những giấc mơ êm ả, một thoáng mở mắt và nhìn thấy những bức tượng lặng lẽ bên cạnh, ta có thể lầm tưởng mình vừa lạc vào một xứ cổ tích nào.

## Kỳ nghỉ đáng nhớ

Với hồ bơi nước mặn ngoài trời, Hoi An La Siesta Resort & Spa có tiện nghi BBQ, tắm nhìn ra khu vườn, nhà hàng và WiFi miễn phí trong toàn bộ khuôn viên. Nhà hàng Red Bean & The Temple đều có phục vụ ăn sáng cũng như ăn trưa & tối với thực đơn phong phú. Đồ ăn rất ngon, chuẩn vị và đặc biệt nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, mến khách. Cũng chính

bởi vậy mà nhiều khách đã ở resort này chuyển sang ở resort 5 sao thương hiệu quốc tế lại hay so sánh, bởi ở đây họ được “nuông chiều” quá. Những buổi chiều, ngồi đong đưa trên xích đu tại nhà hàng Temple sát hồ bơi và thưởng thức các loại thức uống và thêm chút món Âu, thì vô cùng tuyệt vời.

Những lúc nhàn rỗi, bạn có thể chơi bida tại resort. Hồ bơi nước mặn duy nhất tại Hội An thì quá tốt cho sức khỏe và hạn chế rất nhiều bệnh về đường hô hấp, xương khớp, dị ứng... Ngoài ra, resort còn đem đến cho bạn những dịch vụ spa sang trọng với nghệ thuật trị liệu truyền thống để xua tan những căng thẳng và đem đến cho cơ thể nguồn năng lượng sáng khoái và bất tận. Rất nhiều vị khách đã đặc biệt bày tỏ sự ấn tượng với buồng Sauna, bồn tắm spa ngâm thảo dược... Khu Spa nằm độc lập trong một không gian mở, chan hòa giữa cỏ cây, hoa lá. Du khách muốn sử dụng dịch vụ spa nên đặt lịch trước một ngày với nhân viên phục vụ nếu không sẽ rất khó đến lượt bởi spa ở đây được đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt và tuyệt vời nhất tại Hội An.





## 9 trải nghiệm tại Hội An mà bạn không thể bỏ qua

### LẶN BIỂN NGẮM SAN HỒ Ở CÙ LAO CHÀM

Đảo Cù Lao Chàm cách phố cổ Hội An khoảng 15 km, là một trong những nơi không nên bỏ lỡ khi tới Hội An. Dịch vụ du lịch ở Cù Lao Chàm tuy chưa phát triển, nhưng vì lẽ đó mà Cù Lao Chàm giữ được nét hoang sơ của mình. Đến Cù Lao Chàm bạn có thể trải nghiệm dịch vụ lặn biển ngắm san hô, đốt lửa trại, ngủ homestay ở nhà dân và thưởng thức hải sản tươi - ngon - bổ - rẻ.

### ĐI PHÀ QUA CẨM KIM

Lợi một lần nữa bạn có thể trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sông nước, chỉ với 2.000 đồng một lượt, bạn sẽ được ngồi trên con đò địa phương để đi qua thị xã Cẩm Kim, nơi có làng nghề mộc từng rất nổi tiếng ở Hội An. Tuy những gia đình làm nghề không còn nhiều, nhưng việc ngồi trên con đò đi sang Cẩm Kim, ngắm phố cổ từ phía xa, hít thở làn gió mát trên con sông Thu Bồn thôi cũng là một trải nghiệm rất riêng rồi.

### ĐẠP XE KHÁM PHÁ PHỐ CỔ

Đạp xe khám phá các góc khách phố cổ quả là một điều thú vị khi đến đây. Buổi sớm và chiều tối thời tiết rất dễ chịu, là thời điểm phù hợp để bạn thuê một chiếc xe đạp với giá khoảng 40.000- 50.000 đồng/ngày, rồi dạo chơi khắp những con phố, dọc bờ sông Hoài hay xa hơn là những cánh đồng lúa xanh mượt đương thì con gái.

### THĂM NHÀ CỔ

Nhà cổ cũng là một trong các "đặc sản" của Hội An. Được nhiều người biết đến nhất là nhà cổ Tân Kỳ, ngôi nhà đầu tiên được công nhận là di tích quốc gia ở Hội An và đây cũng là nơi từng đón tiếp nhiều nguyên thủ trong và ngoài nước. Bên cạnh Tân Kỳ, còn nhà cổ Phùng Hưng, Quận Thằng... hay các hội quán Phúc Kiến, Quảng Đông... mang đậm kiến trúc người Hoa, được các thương nhân người Hoa xây dựng để tưởng nhớ tới quê hương họ.

### THẢ ĐÈN HOA ĐĂNG

Một trải nghiệm thú vị mà rất nhiều khách du lịch thích làm là thả hoa đăng trên sông Hoài. Chính tay bạn sẽ là người thả những chiếc đèn nhỏ lấp lánh xuống sông, với hy vọng những chiếc đèn sẽ mang lại may mắn cho gia đình và người thân. Bên cạnh đèn lồng, thì hoa đăng cũng dần trở thành nét đặc trưng của du lịch Hội An.

### THƯỜNG THỨC MÓN CAO LẦU

Cao Lầu là món ăn đặc sản mà bất cứ ai khi tới Hội An cũng nên thử. Một bát bát cao lầu đủ vị ngon có cảm giác sứt sứt của sợi mì, đủ vị chua, cay, chát, ngọt của rau sống, hương thơm của mắm, bột thơm, nước tương, nước thịt... và miếng tóp mỡ giòn tan trong miệng. Bạn có thể tìm ăn ở quán Bà Bé nằm trong khu chợ ngay đầu đường Trần Phú, quán đầu ngõ 69 Phan Châu Trinh, hay quán Hát ở ngã tư Trần Phú giao với Hoàng Diệu hay các nhà hàng cho khách nước ngoài ở dọc phố Bạch Đằng.

### ĂN BÁNH MÌ "NGON NHẤT TRÊN ĐỜI"

Ở Hội An có những tiệm bánh mì rất nổi tiếng với du khách nước ngoài, đó là bánh mì Phượng (Phan Châu Trinh), bánh mì Madam Khanh (Trần Cao Văn) và bánh mì bà Lành (Cửa Đại). Bánh mì Hội An với những lát thịt lợn, pate, dưa leo, rau thơm và loại nước sốt thịt đặc trưng vô cùng thơm ngon, hấp dẫn.

### UỐNG CÀ PHÊ Ở HỘI AN

Hội An có hai quán cà phê cóc rất đông người uống vào buổi sáng, đó là quán cô Thảo nằm ngay khúc quanh từ cầu Nhật ra đường Bạch Đằng, khách ở đây chủ yếu là người trẻ. Bên kia cầu là quán dành cho những người trung tuổi. Ngồi ở cả hai quán đều có thể nhìn thấy bờ sông Hoài, cảnh kéo lưới và một dãy phố An Hội. Buổi sáng trong lành trước giờ cấm xe có động cơ, ngồi uống một ly cà phê sau khi ăn bánh mì Phượng là một cách khởi động nhẹ nhàng cho ngày mới ở Phố Cổ. Ngoài ra ở Hội An còn có một phòng trà đặc biệt, người phục vụ là người khiếm thính - Reaching Out ở 131 Trần Phú. Đến Reaching Out bạn sẽ được tận hưởng không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh - rất tuyệt để nhằm nhì ly cà phê và đọc một cuốn sách bỏ túi.

### MAY ĐÓ LẤY NGAY

Hội An có rất nhiều điều hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước, một trong số đó là những cửa hiệu cắt may áo dài, quần, áo, giày, dép, túi xách... lấy ngay trong ngày. Tạp chí Forbes đã từng vinh danh một trong những "tiệm may nóng" ở Hội An bởi dịch vụ độc đáo, cách phục vụ chuyên nghiệp. Chỉ sau khoảng 4 giờ, bạn có thể nhận được món đồ mà mình vừa đặt may.

Còn vô số những trải nghiệm tuyệt vời khác mà bạn có thể thử ngay trong khách sạn: tiệc buffet, trà chiều, cocktail ngắm hoàng hôn, dịch vụ hồ bơi - fitness... Vị trí của khách sạn, rất thuận tiện để bạn có thể đi dạo nhàn nhã vào khu phố cổ hoặc làng gốm Thanh Hà, hoặc sử dụng xe đưa đón đến bãi biển An Bang và những điểm thăm quan thú vị khác xa hơn. Bạn có thể tận hưởng những ngày nghỉ để nghiên cứu văn hóa địa phương và khám phá niềm đam mê nghệ thuật ẩm thực thông qua các lớp dạy nấu món ăn Việt Nam, các tour du lịch địa phương giàu màu sắc như làng rau Trà Quế, rừng dừa Cẩm Thanh, thánh địa Mỹ Sơn...

Địa chỉ: La Siesta Hoi An Resort & Spa, 132 Hùng Vương, Thanh Hà, Hội An. ĐT: 02353 915 915. Email: info@lasiestaresorts.com.